

PRESS RELEASE

**ประเทศไทย : ดำเนินการสอบสวนพิเศษในคดีบังคับให้สูญหายของนาย “บิลลี่”**

6 สิงหาคม 2558

กรมสอบสวนคดีพิเศษของประเทศไทย (ดีเอสไอ) ควรจะดำเนินการสอบสวนพิเศษกรณีการถูกบังคับให้หายตัวไปของนักกิจกรรมชาวกะเหรี่ยง “บิลลี่” คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ไอซีเจ) และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (เจพีเอฟ) กล่าวในวันนี้

วันนี้ ภรรยาของนายบิลลี่ พิณภา พุกษาพรรณ สงจดหมายถึงดีเอสไอเพื่อเรียกร้องให้ใช้อำนาจในการจัดการคดีนี้หลังจากที่ การสอบสวนของตำรวจมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยตั้งแต่ที่นายบิลลี่ซึ่งถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายภายใต้การควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

“นี่เป็นประเภทคดีที่ดีเอสไอถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำการสอบสวน” นายคิงสลีย์ แอบบอด ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศของ ไอซีเจกล่าว “การสอบสวนคดีมีความซับซ้อน ผู้ต้องหาในคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีอิทธิพล และหากบิลลี่ถูกบังคับให้สูญหายจริง อาจถือได้ว่ามีการกระทำอาชญากรรมร้ายแรงภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศได้ การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปรากฏให้เห็นว่ามีความก้าวหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญในระยะเวลาที่หนึ่งปีที่ผ่านมา และ ณ ปัจจุบัน จึงถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอจะให้ดีเอสไอเข้ามาดูแลได้”

พิณภา พุกษาพรรณ ยังเรียกร้องให้ดีเอสไอมอบหมายให้ พ.ต.อ.ไตรวิช เข้ามามีส่วนร่วมในทีมสอบสวนของดีเอสไอตาม ความผูกมัดที่เธอเห็นว่าเขาแสดงให้เห็นจากการดำเนินการสอบสวนคดีนี้ที่ผ่านมา และเรียกร้องให้เปิดเผยผลการตรวจ ดีเอ็นเอที่เก็บเลือดที่พบในรถของเจ้าหน้าที่อุทยาน (ซึ่งพบตัวบิลลี่ครั้งสุดท้าย) ด้วย

เธอได้รับการสนับสนุนโดยอังคณา นีละไพจิตร ผู้อำนวยการเจพีเอฟ ซึ่งสามีของเธอ นายสมชาย นีละไพจิตร ก็เป็นหนึ่งในเหยื่อการถูกบังคับให้สูญหายในปี 2547 และคดีดังกล่าวยังคงอยู่ในกระบวนการสอบสวนของดีเอสไอ

“ประเทศไทยต้องดำเนินการตามคำมั่นที่เคยให้ไว้เพื่อต่อสู้กับการบังคับให้บุคคลสูญหายโดยการมอบคดีนี้ให้อยู่ในหน้าที่ของ ดีเอสไอ มันมีความเหมือนกันมากระหว่างคดีบิลลี่และคดีของสามีดิฉัน และไม่มีเหตุผลใดที่ดีเอสไอจะสอบสวนคดีหนึ่งแต่ไม่สอบสวนอีกคดีหนึ่ง” อังคณา นีละไพจิตร กล่าว

ทั้งนี้ ดีเอสไอถูกตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และบางครั้งถูกอ้างว่าเป็น เอฟบีไอ ของประเทศไทย ดีเอสไอมีอำนาจรับผิดชอบคดีอาญาพิเศษ รวมถึงคดีที่มีความซับซ้อนซึ่งต้องใช้วิธีสอบสวนแบบพิเศษ อาชญากรรมที่กระทำโดยกลุ่มองค์กรอาชญากรรม และคดีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง

## ข้อเท็จจริง

ตั้งแต่ นายบิลลี่หายตัวไป ภรรยาของเขาก็ต้องเลี้ยงดูลูก 5 คนด้วยตนเอง

ประเทศไทย ตามที่มีพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงในฐานะที่เป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จึงต้องจัดให้มีการสอบสวนคดีอย่างทันที เป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินคดี ลงโทษ และให้การชดเชยและเยียวยาอาชญากรรมการบังคับให้บุคคลสูญหายด้วย

รัฐบาลไทยได้ส่งสัญญาณถึงการรับทราบความร้ายแรงของอาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหายและมีคำมั่นว่าจะรับมือกับมันโดยการลงนาม (แต่ยังไม่ให้สัตยาบัน) ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 โดยอนุสัญญารับรองสิทธิโดยเด็ดขาดของบุคคลที่จะไม่ถูกบังคับให้สูญหายและกำหนดพันธกรณีให้แก่รัฐที่จะทำให้มันเป็นฐานความผิดทางอาญาซึ่งสามารถลงโทษได้โดยโทษที่มีความเหมาะสมโดยพิจารณาถึง “ความร้ายแรง” ของความผิด

ล่าสุดนี้ คณะรัฐมนตรีของไทยมีการพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งอาจทำให้การบังคับให้บุคคลสูญหายและการทรมานเป็นข้อหาแยกต่างหากในความผิดทางอาญาของประเทศไทย

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 ไอซีเจได้ติดตามการทำงานของดีเอสไออีกครั้งเพื่อขอให้มีการรับคดีดังกล่าวไว้ในความรับผิดชอบ

## ข้อมูลเพิ่มเติม:

<http://www.icj.org/thailand-strengthen-efforts-to-solve-the-apparent-enforced-disappearance-of-billy/>

<http://www.icj.org/thailand-disappearance-of-billy-demands-special-investigation/>

<http://www.icj.org/thai-authorities-must-urgently-investigate-billys-disappearance/>

## ติดต่อ

คิงสลีย์ แอบบอตต์ ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ ไอซีเจ

email: [kingsley.abbott@icj.org](mailto:kingsley.abbott@icj.org) or mobile: +66 94 4701345

อังคณา นีละไพจิตร มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

email: [angkhana.nee@gmail.com](mailto:angkhana.nee@gmail.com) or mobile: +66 84 7280350